



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน  
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบางตะบูน

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลบางตะบูนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงขอประกาศว่าเทศบาลตำบลบางตะบูนจะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูนทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
๒. เสริมสร้างความสำคัญในคุณธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนดีงามทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความรับผิดชอบ มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

๓. ยึดมั่นในคำขวัญสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕ ประการ คือ  
ประการแรก กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรม ไม่ยอมอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

ประการที่สอง ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

ประการที่สาม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

ประการที่สี่ ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

ประการที่ห้า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงาน โดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เร็ว รวดเร็ว ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยศ สวงทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน